



ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ตามที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน

ลำดับที่	เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑	๑๐๐๐๕	๓๐๒๘๖	นางสาวจุฬาลักษณ์ ภัคดีจำรูญ
๒	๑๐๐๐๒	๓๐๒๑๔	นางสาวณัฐวดี สุทธิยานุช
๓	๑๐๐๐๔	๓๐๒๙๖	นางสาวพรณิดา เกาหะพันธ์
๔	๑๐๐๐๑	๓๐๑๕๙	นายพงศ์ภรณ์ ภัสส์ศาวงศ์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลำดับ	เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑	๒๐๐๐๑	๓๐๐๒๙	นางสาวเปรมวดี จินธุ
๒	๒๐๐๐๔	๓๐๒๕๙	นางสาวรัตนา รักษาพล
๓	๒๐๐๐๓	๓๐๒๒๓	นางสาวชมพูนุท เรืองฤทธิ์
๔	๒๐๐๐๒	๓๐๑๐๔	นางสาวภนารักษ์ เอกวัฒน์

ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ขอแจ้งผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๔ ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานโดยการโอนแต่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไม่รับโอน โดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

๓.๕ ผู้นั้นได้รับการเรียกตัวและได้แจ้งความจำเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะรับการบรรจุ หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือในตำแหน่งอื่น ๆ ของการสอบครั้งเดียวกัน กับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ลำดับที่ ๑ - ๔ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ ๑ - ๔ ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในวันพุธที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ชั้น ๑ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ ในบริเวณสถานสงเคราะห์บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวสรายุภัทร อนุมิตรราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ